



# ข่าวรอบสัปดาห์

## Uniserv x Political Science CMU



วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. สำนักบริการวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐี สัมภิตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ และ ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพสิณ ภูจิณาพันธุ์ คณบดี คณะรัฐศาสตร์ฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ตันตระกูลกรัพย์ หัวหน้า ศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินงานเพื่อจัดทำหลักสูตร ESG ร่วมกัน

ณ ห้อง U-biz สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



## กองฝึกอบบรมภูมิภาค 1 การประปาส่วนภูมิภาค X Uniserv CMU จัดหลักสูตร "การเจรจาต่อรองมืออาชีพ" รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 กองฝึกอบบรมภูมิภาค 1 การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับ สำนักบริการ วิชาการ ดำเนินการจัดหลักสูตร "การเจรจาต่อรองมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 ให้กับผู้บริหารในสังกัด กปภ.บ. 2, 9 และ 10 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการเป็นนักเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพและสามารถบริหารความขัดแย้ง ได้โดยใช้หลักการเจรจาต่อรอง

วิทยากรโดย อาจารย์ มงคล ตันตีสุมมาล



ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐี สัมภิตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ กองฝึกอบบรมภูมิภาค 1 การประปาส่วนภูมิภาค และ พุดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสำหรับความร่วมมือในอนาคต กับคุณวราวรรณ คงปาน ผู้อำนวยการกองฝึกอบบรมภูมิภาค 1 การประปาส่วนภูมิภาค

ณ กองฝึกอบบรมภูมิภาค 1 การประปาส่วนภูมิภาค





## สัมมนาความรู้ "การยกระดับผู้ประกอบการ ไทยหัวใจสีเขียวสู่ธุรกิจท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ"

จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนัก  
บริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีการบรรยายแต่ละหัวข้อ ดังนี้

- นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเครื่องมือและกลไกสนับสนุนของ อบก.  
โดย ดร.สาริต เนียมสุวรรณ องค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- การจัดการขยะอาหารจากธุรกิจโรงแรมและที่พัก ยุกระดับสู่ BCG Tourism  
โดย ดร.นงนุช ลสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIS) สวทช.
- การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน  
โดย คุณจิรกร สุวงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
- คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับการท่องเที่ยว  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐี สัมภิตตะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่  
และหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อจัดการพลังงานและเศรษฐกิจ ม.เชียงใหม่
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
(ช่วงที่ 1) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน  
โดย คุณธนศักดิ์ ศิริจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ม.เชียงใหม่
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
(ช่วงที่ 2) ด้วยการจัดการของเสียและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
โดย นายรณเดช ธีระสุนทรกุล สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ม.เชียงใหม่
- การจัดการขยะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
โดย ดร.เพ็ญภา ตันรังกลาง กสสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ม.เชียงใหม่
- ทำความเข้าใจโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)  
โดย ดร.สาริต เนียมสุวรรณ องค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- บรรยาย "แมลง BSE : เปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นโปรตีน"  
โดย คุณณัฐชลธร ชยุตพงศ์พันธุ์ (สวทช.)





## โครงการ CMU Happy Retirement เกษียณสุขใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 (วันที่ 1)

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ CMU Happy Retirement เกษียณสุขใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

โดย สำนักบริการวิชาการ มช. ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มช. เป็นผู้รับผิดชอบจัดงาน

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมปฏิบัติตนภายหลังเกษียณอายุราชการ ทั้งในเรื่องสุขภาพทางกาย การวางแผนทางการเงินภายหลังเกษียณอายุภาษีเงินได้ออกจากงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริการต่าง ๆ หลังเกษียณอายุงาน รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติ และตอบแทนคุณงามความดีของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงานที่จะเกษียณอายุงาน ประจำปี 2567



## UNISERV จัดหลักสูตร "การเงินสำหรับผู้บริหารระดับต้น" (FINANCE FOR NON-FINANCIAL EXECUTIVE)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารระดับต้น (FINANCE FOR NON-FINANCIAL EXECUTIVE)

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานทางด้านการเงิน การคลังและงบประมาณที่เหมาะสม ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงได้พัฒนาทักษะด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำงานด้านการเงินและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลและอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นรูปแบบการฝึกอบรมแบบ Hybrid โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม Onsite 17 ท่าน และผ่านระบบ Zoom Online Meeting 11 ท่าน

ณ ห้องประชุมบัวทอง สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom Online Meeting



# โครงการ CMU Happy Retirement เกษียณสุขใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 (วันที่ 2)



วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มช. ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มช.

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัยย์ญาดา คารวรัตน์พิเชษฐ (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และ งานกองทุน และสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล มช.



# การฝึกอบรมปฏิบัติการ “การจัดทำฐาน ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่ และลำพูน”



วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UNISERV ตั้งเป้าชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการจัดประชุม/ สัมมนา ทุกกิจกรรม ในปี 2567 ด้วยกลไก “Carbon Neutral Event” รับรองโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)



# #ตู้น้องแพค มาถึง UNISERV แล้ว !!



## #ตู้น้องแพค มาถึง UNISERV แล้ว !!

โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ร้านสหกรณ์ มช. ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มช. น้ำดื่มยกแพค แบนด์ดั่ง หยิบง่าย ขายเป็นแพง

พร้อมเริ่มให้บริการ วันที่ 1 เมษายน 2567 นี้ บริเวณ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มช.



# โครงการ CMU Happy Retirement เกษียณสุขใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 (วันที่ 3)



วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AB สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มช. ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มช.

"การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเกษียณอายุงาน"

วิทยากรโดย งานกองทุน และสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล มช.



## UNISERV มีการติดตั้งเซนเซอร์ DustBoy และมีการรายงานค่า PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง



UNISERV มีการติดตั้งเซนเซอร์ DustBoy และมีการรายงานค่า PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง  
คือช่วงเวลา 10:00 น. และ 16:00 น.

เพื่อเฝ้าระวังและช่วยสื่อสาร ให้ได้รับทราบจะได้ดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตัวได้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝุ่นควันในแต่ละวัน

ส่วนจุดอื่นๆ สามารถดูข้อมูลได้ที่ (CCDC) [www.cmuccdc.org](http://www.cmuccdc.org)

โดย ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

